

Nghiên cứu: Mối đánh giá thực tiễn quân sự Trung Quốc

Tác Giả: V.Giang

Thứ Bảy, 07 Tháng 4 Năm 2012 22:00

Lãnh đạo Trung Quốc luôn coi Mỹ là mối đe dọa chính yếu nhất cho an ninh của Trung Quốc.

WASHINGTON (AFP) - Mỹ đã đánh giá quá thấp mức phát triển quân sự của Trung Quốc vì các nhà soạn thảo chính sách đã tin vào các phát biểu trêu chọc công chúng của thành phố lãnh đạo hay không hiểu suy nghĩ của Bắc Kinh, theo kết quả một cuộc nghiên cứu công bố hôm Thứ Năm.



Một bản nghiên cứu, dựa trên số liệu cho một quan nghiên cứu về Trung Quốc cho Quốc Hội Mỹ, cho rằng chính phủ Mỹ thường xuyên đánh giá quá thấp khả năng quân sự của Trung Quốc. (Hình: Larry Downing/Pool/AFP/Getty Images)

Kết quả nghiên cứu dựa trên số liệu cho Ủy Ban Duyệt Xét Kinh Tế và An Ninh Mỹ-Hoa cho hay chính phủ Mỹ thường có sai lầm trong việc tiên đoán về khả năng chế tạo vũ khí mới của Trung Quốc, kể cả việc bắt ngụy khi Bắc Kinh đưa vào sản xuất các loại vũ khí mới.

Nghiên cứu: Mối đánh giá thực tiễn quân sự Trung Quốc

Tác Giả: V.Giang

Thứ Bảy, 07 Tháng 4 Năm 2012 22:00

Ủy ban này, tên tiếng Anh là United States-China Economic and Security Review Commission, là một cơ quan do Quốc Hội Mỹ lập ra, với nhiệm vụ báo cáo hàng năm cho Quốc Hội về vấn đề Trung Quốc. Cuộc nghiên cứu này không phải báo cáo của Ủy ban.

Với tiến độ cạnh tranh quân đội, cuộc nghiên cứu cho thấy “có nhiều trường hợp tính toán sai lầm” liên quan đến việc phát triển hệ thống chi phí nhân lực và chi phí duy trì tàng hình của Trung Quốc, xảy ra sớm hơn sự đổ lỗi của Mỹ.

Các phân tích gia Mỹ có thể cải thiện khả năng ước tính của họ nếu có thêm nhiều chuyên gia đến từ các tiếng Hoa, hay chấp nhận cách xem các tập chí kế thừa từ các trường đại học Trung Quốc, theo bản báo cáo.

“Các quan sát viên Mỹ không nên tin vào lời phát biểu của chính quyền hay quân đội Trung Quốc, vì không xác thực hay từ các cơ quan không có trách nhiệm gì trong lĩnh vực quân sự.”

Cuộc nghiên cứu cũng cho hay các chuyên gia Mỹ “có thể không hoàn toàn nhận thức được việc lãnh đạo Trung Quốc luôn coi Mỹ là mối đe dọa chính yếu nhất cho an ninh của Trung Quốc.”

Ủy Ban Duyệt Xét Kinh Tế và An Ninh Mỹ-Hoa khi công bố nghiên cứu này cũng khuyến cáo kết luận trong bản báo cáo, do các nhà nghiên cứu bên ngoài soạn thảo, không phải ý kiến chính thức của Ủy ban.